



ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๕๕๑๗

ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และ
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๐๕๓
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมอนามัยแจ้งว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนามาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เพื่อประเมินและรับรองการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพของโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ
กรมอนามัย รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้ารับรางวัล GREEN Health Hotel Quality Awards 2025 และ
GREEN Health Attraction ระดับประเทศ

ในการนี้ จังหวัดพะเยาขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์มาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ หากมีความประสงค์จะขอรับ
การประเมินดังกล่าว สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ <https://ghh.anamai.moph.go.th/> หรือติดต่อ
ขอรับการประเมินได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมือง
ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธนะ ชมภูมิ่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
โทร ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒ ต่อ ๑๓



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๕๐๕๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
และร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๘๔๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๘๔๖๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขว่า ได้พัฒนามาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินและรับรอง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพของโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อผ่าน การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมอนามัย รวมทั้งได้รับสิทธิ ในการเข้ารับรางวัล GREEN Health Hotel Quality Awards 2025 และ GREEN Health Attraction ระดับประเทศ ในกรณีนี้ ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์มาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฯ แบบบูรณาการของแต่ละจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อสนับสนุนการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินดังกล่าว สามารถลงทะเบียนสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ <https://ghh.anamai.moph.go.th/> หรือติดต่อขอรับการประเมินได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมเป็นกรรมการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฯ แบบบูรณาการของแต่ละจังหวัด ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ กำหนด
- รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธุ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th